
 

 

 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
(จังหวัดสิงห์บรุี) 

-------------------------- 
 
๑. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ  วันองัคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ 

๓. สถานที ่   ณ ห้องขุนสรรค์ พันเรือง ศาลากลางจงัหวัดสงิหบ์ุร ี
    จังหวดัสิงห์บรุ ี

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

  หนว่ยงานภาครฐั ประชาชนทัว่ไป   

   เยาวชน อื่น ๆ  

๕. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาต ิ  
 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้ 
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูลปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องด าเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐในพ้ืนที่เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหาอุปสรรคหรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง  

ท้ังนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และอ านาจตามที่มาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งได้
ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙ ซึ่งก าหนดว่าภายใต้บังคับ
มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและ 
ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผน การมีส่วนร่วมของประชาชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด าเนินการ และระยะเวลา
ด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องก าหนดให้เริ่มด าเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี นับแต ่
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี 
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๖. ข้อมูลทั่วไป 

จังหวัดสิงห์บุรีมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนตื้นซึ่งเกิดจากการทับถมของ
ตะกอนบริเวณแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นเวลานาน มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน เหมาะแก่การท้ากสิกร
รม พ้ืนที่กว่าร้อยละ ๘๐ เป็นที่ราบเรียบกว้างขวาง มีความลาดเอียงของพ้ืนที่น้อยมาก จึงเกิดเป็นหนองบึง
ขนาดต่าง ๆ ทั่วไป พื้นที่มีระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ ๑๗ เมตร จากระดับน้ าทะเล ดังนั้นในฤดูน้ าหลาก
จึงมักมีน้ าท่วมขังเป็นเวลานานๆ พ้ืนที่ทางด้านทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีสภาพค่อนข้าง
ราบ พื้นดินเป็นลูกคลื่นลอนลาดอันเกิดจากการกัดเซาะของน้ าบนผิวดิน จนเกิดเป็นร่องกว้างทั่วไป 

ที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่ 
จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๑๔๒ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๘๒๒.๔๗๘ 

ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๑๔,๐๔๙ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และอ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
ทิศตะวันออก ติดอ าเภอบ้านหมี่ และอ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
ทิศใต้ ติดอ าเภอไชโย อ าเภอโพธิ์ทอง และอ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
ทิศตะวันตก ติดอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
เขตการปกครอง  
แบ่งการปกครองออกเป็น ๖ อ าเภอ ๔๓ ต าบล ๓๖๔ หมู่บ้าน ๑๔ ชุมชน ดังนี้ 
๑) อ าเภอเมืองสิงห์บุรี มี ๘ ต าบล ๕๘ หมู่บ้าน ๑๔ ชุมชน 
๒) อ าเภออินทร์บุรี มี ๑๐ ต าบล ๑๐๕ หมู่บ้าน 
๓) อ าเภอพรหมบุรี มี ๗ ต าบล ๔๒ หมู่บ้าน 
๔) อ าเภอบางระจัน มี ๘ ต าบล ๗๗ หมู่บ้าน 
๕) อ าเภอท่าช้าง มี ๔ ต าบล ๒๓ หมู่บ้าน 
๖) อ าเภอค่ายบางระจัน มี ๖ ต าบล ๕๙ หมู่บ้าน 
การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง จ านวน ๒ แห่ง 

เทศบาลต าบล จ านวน ๖ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๓๓ แห่ง 

๗. วิธีการด าเนินการ 

  จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา  Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ   

 จัดประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดสิงห์บุรีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศของจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมทั้งน าเสนอประเด็นหรือมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ 
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดและสาระส าคัญของการด าเนินงาน ดังนี้ 
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 เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
ภาคกลาง พร้อมกันที่ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี และเริ่มกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความเห็น สรุปได้ดังน้ี 
 นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภาและ
ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรายงานสรุปข้อมูลเบื้องต้นของจังหวัดสิงห์บุ รีว่า จังหวัดสิงห์บุรีเป็น
จังหวัดขนาดเล็ก มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น ๘๒๒.๔๗๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๑๔,๐๔๙ ไร่ อยู่ในพ้ืนที่ชลประทาน 
๔๑๑,๗๘๑ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑๑ ของพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี เป็นพ้ืนที่ทางเกษตร ๓๒๗,๖๘๖ ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ ๖๓.๗๕ ของพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าสายหลักจ านวน ๓ สาย คือ 
แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าน้อย และแม่น้ าลพบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๖ อ าเภอ ๔๓ ต าบล ๓๖๔ 
หมู่บ้าน ๑๔ ชุมชน การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง 
จ านวน ๒ แห่ง เทศบาลต าบล จ านวน ๖ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๓๓ แห่ง ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จังหวัดสิงห์บุรีเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย แต่ใน
บางปีมีปริมาณน้ าไม่เพียงพอ ท าให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เต็มที่  
ด้วยระบบชลประทานในเขตจังหวัดสิงห์บุรีรับน้ าจากเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นหลัก ซึ่งจะต้องส่งผ่าน
จังหวัดชัยนาท และปริมาณน้ าที่มาถึงจังหวัดสิงห์บุรีอาจไม่สามารถสนับสนุนพ้ืนที่ท าการเกษตรได้อย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ ในนามของจังหวัดสิงห์บุรีขอกราบขอบพระคุณประธานวุฒิสภาและคณะ ที่ได้ให้ความ
ห่วงใยจังหวัดสิงห์บุรี และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้ร่วมให้ข้อมูล
และร่วมแสดงความคิดเห็นอันทั้งในส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไปและข้อเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือจะได้ร่วมกัน
ขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ ให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่าง
สอดคล้องกันต่อไป   
 จากนั้น ผู้ด าเนินรายการได้แนะน าสมาชิกวุฒิสภาที่เดินทางลงพ้ืนที่พบประชาชนในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

๑. ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชติชลชัย  ประธานวฒุิสภา 
๒. พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร   รองประธานวฒุิสภา คนที่หนึ่ง 

ประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน  

๓. นายวิทยา  ผวิผ่อง    รองประธานกรรมการ คนทีห่นึ่ง 
๔. พลเอก ดนัย  มีชูเวท   รองประธานกรรมการ คนทีส่าม 
๕. นายสาธติ  เหล่าสุวรรณ   กรรมการ 
๖. นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล   กรรมการ  
๗. นายประมาณ  สว่างญาต ิ   กรรมการ 
๘. หม่อมหลวงปนัดดา  ดศิกุล   กรรมการ 
๙. นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร   กรรมการ 
๑๐. พลต ารวจโท วิบูลย ์ บางท่าไม ้  กรรมการ 
๑๑. นายอนศุักดิ์  คงมาลัย   กรรมการ 
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ผู้ตรวจราชการ ร่วมเดินทาง ดังนี ้
ส านักนายกรฐัมนตร ี
นางรุง่รตันา  บุญ-หลง     ผูต้รวจราชการส านักนายกรฐัมนตรี 
      เขตตรวจราชการที่ ๑ 

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด
สิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา พร้อมทั้ง
กล่าวเปิดกิจกรรมและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในวันนี้ ซึ่งการลงพ้ืนที่
จังหวัดสิงห์บุรีนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการท างานของวุฒิสภาเป็นอย่างยิ่ง โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ แนวนโยบายของรัฐมาตรา ๗๗ ได้ก าหนดหลักการส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการตรา
กฎหมายของรัฐไว้ อีกทั้งในบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๐ วรรคหนึ่ง ยังได้บัญญัติให้วุฒิสภาชุดปัจจุบัน 
มีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ เพื่อให้งานด้านนติิบญัญตัขิอง
วุฒิสภาเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชน 
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามแนวทางประชารัฐภายใต้กฎเกณฑ์กติกาตามหลักการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภา จึงได้จัดโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนเพ่ือสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
เหมาะสมให้กับลักษณะของสังคมไทยและประเพณีการปกครองของไทย ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะหรือความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งต้องขอ
เรียนผู้ว่าราชการการจังหวดัและทุกท่านในที่นี้ใหไ้ด้ทราบวา่เป็นผลงานที่ส าคัญของพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร 
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ที่ท่านได้มุมานะเป็นอย่างมากในการด าเนินการตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ และขอขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ได้ร่วมกิจกรรมในวันนี้  เพ่ือที่จะได้รับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ และน าสู่การบรรลุเป้าหมายในการปฏิรูปประเทศ การมาเยือนในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ว่า
ราชการจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้อ านวยความสะดวกและให้การต้อนรับ  ท าให้การด าเนิน
โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างดียิ่ง และหวังว่าโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจะเป็นกลไก
ที่ช่วยผลักดันให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างสอดคล้องและเป็นระบบตั้งแต่ฐานรากชุมชนสังคมและระดับประเทศ อันจะน าไปสู่สังคมที่
ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสืบไป 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หน่ึง ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน กล่าวว่า ตามที่ประธานวุฒิสภาได้กล่าวแล้วว่าอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญนั้น นอกจากอ านาจในด้านการกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และ
ด้านอื่น ๆ ยังมีหน้าที่ตามบทเฉพาะกาล คือ การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการ
จัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจังหวัดสิงห์บุรีได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านระบบ
ออนไลน์ ในห้วงเวลาที่ผ่านมาถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการเตรียมการ การสร้างความเข้าใจ การรับรู้ที่จะให้



๕ 
 
ประชาชนมีส่วนร่วมค่อนข้างสูง สมาชิกวุฒิสภาที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้  ส่วนใหญ่จะมีหน้าที่ใน
คณะกรรมาธิการต่าง ๆ อย่างน้อย ๒ คณะ บางท่านมีถึง ๓ คณะ นั่นคือ อยู่ในคณะกรรมาธิการติดตาม
เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดการด าเนินการยุทธศาสตร์ชาติ แต่แม้จะมี
คณะกรรมาธิการต่าง ๆ เหล่านี้แล้วยังภารกิจที่ประธานวุฒิสภาได้มอบให้ นั่นคือ โครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน โดยสมาชิกวุฒิสภาจะอยู่ประจ ากลุ่มท่ีแบ่งออกเป็น ๗ กลุ่มจังหวัด เพ่ือลงพ้ืนที่รับฟังและ
สะท้อนความคิดเห็นจากประชาชน ซึ่งจะสามารถแสดงความเห็นให้สมาชิกวุฒิสภาและผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้รับทราบ และจบภายในจังหวัด แต่หากเรื่องใดที่เกินศักยภาพจะได้รับการน าไปด าเนินการตามกลไกของ
วุฒิสภา และสุดท้ายเรื่องใดที่มีมติ  ครม. หรือมีกฎหมายชัดเจน จะได้มีหนังสือลงนามเพ่ือน าเรียน
นายกรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหารด าเนินการตามกฎหมายหรือมติ ครม. ท่ีก ากับไว้  
ในการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาทุกครั้งได้รับการตอบรับและให้การสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ดังนั้น หากต้องการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือให้วุฒิสภา 
ได้ด าเนินการตามกลไก ซึ่งในวันนี้จะได้มีการสะท้อนข้อคิดเห็นให้ค าแนะน าในเรื่องต่าง ๆ และประเด็นของ
การปฏิรูปประเทศด้วย 

จากนั้น คณะกรรมการฯ รับชมวีดิทัศน์แนะน าจังหวัดสิงห์บุรี และรับฟังการน าเสนอข้อมูลสรุปผล
การด าเนินงานและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

๑) โครงการคนละครึ่งของจังหวัดสิงห์บุรี  
นางเกษร จันทริกา ผู้อ านวยการกลุ่มงานระบบการคลัง ส านักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี  น าเสนอ

ข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการคนละครึ่งของจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ มาตรการการรักษา
ระดับการบริโภคภายในจังหวัดสิงห์บุรี คือ โครงการคนละครึ่ง เฟส ๑ ถึง ๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๔ แบ่งได้เป็น ๒ ส่วน คือ ภาคประชาชนและร้านค้า โดยในส่วนของภาคประชาชนมีการเข้าร่วม
โครงการและมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๓๒๕,๕๐๐ คน ในด้านของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมี
จ านวน ๓,๕๖๐ ร้านค้า ประกอบด้วย ร้านอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน ๑,๙๔๓ ร้าน มียอดการใช้จ่าย
จ านวน ๒๐๖.๗ ล้านบาท ร้านธงฟ้า จ านวน ๒๐๓ ร้าน มียอดการใช้จ่าย ๙๖.๑ ล้านบาท ร้าน OTOP ๑๑๓ 
ร้าน มียอดการใช้จ่าย ๔๒.๘ ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป จ านวน ๑๒๙๓ ร้าน มียอดการใช้จ่าย ๑๗๘.๗ ล้าน
บาท ร้านบริการ จ านวน ๘ ร้าน มียอดการใช้จ่าย ๑๒.๒ ล้านบาท ทั้งนี้ มียอดการใช้จ่ายรวม ๕๔๐.๑ ล้าน
บาท ถือเป็นล าดับที่ ๗๖ ของประเทศและเป็นล าดับที่ ๕๔ ของเมืองรอง ในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่มีทั้งหมด 
๑๓๔ ร้าน มียอดการใช้จ่าย ๓.๖ ล้านบาท 

ในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟส ๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ มีกิจการร้านค้า จ านวน 
๔,๑๙๗ ร้าน ประกอบด้วย ร้านค้าหาบเร่แผงลอย/ไม่มีหน้ารา้น จ านวน ๒๑๘ ร้าน มีหน้าร้าน ๓,๙๗๙ ร้าน 
แบ่งออกเป็น ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ๒,๓๔๙ ร้าน มียอดการใช้จ่าย ๕๒.๓ ล้านบาท ร้านธงฟ้า ๒๓๘ ร้าน
มียอดการใช้จ่าย ๒๙.๔ ล้านบาท ร้าน OTOP จ านวน ๑๒๕ ร้าน มียอดการใช้จ่าย ๑๐.๔ ล้านบาท ร้านค้า
ทั่วไป จ านวน ๑,๓๔๓ ร้าน มียอดการใช้จ่าย ๔๒.๙ ล้านบาท ร้านบริการ จ านวน ๑๓๘ ร้าน มียอดการใช้
จ่าย ๓ ล้านบาท ทั้งนี้ มียอดการใช้จ่ายรวม ๑๓๙.๘ ล้านบาท ถือเป็นล าดับที่ ๗๖ ของประเทศและเป็น
ล าดับที่ ๕๔ ของเมืองรอง ในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่มีทั้งหมด ๑๕๓ ร้าน มียอดการใช้จ่าย ๑.๘ ล้านบาท  
การใช้จ่ายสูงสุดของจังหวัดสิงห์บุรีมาจากร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป และร้านธงฟ้า ตามล าดับ 



๖ 
 
โดยเม็ดเงินตามโครงการคนละครึ่งสามารถช่วยประชาชน ร้านค้า และถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
จังหวัดสิงห์บุรีได้เป็นอย่างดี 

สมาชิกวุฒิสภามีข้อซักถามและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
- ในรายงานแจ้งว่ามีผู้ลงทะเบียน ๓๒๕,๕๐๐ คน เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนประชากรสิงห์บุรีที่มี

อยู่ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ คน ตัวเลขผู้ลงทะเบียนอาจจะเป็นคนที่มาอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรีหรือเป็นการ
ลงทะเบียนที่ท่านหนึ่งสามารถลงทะเบียนได้มากกว่า ๑ ราย จึงขอสอบถามเพ่ือความเข้าใจว่า ผู้ลงทะเบียน
กับจ านวนประชากรมากกว่ากันเป็นเพราะเหตุใด และโครงการคนละครึ่ง เฟส ๔ มีผู้ลงทะเบียนจ านวน
เท่าไหร่  

- จังหวัดสิงห์บุรีได้มีการประเมินผลหรือไม่ว่าประชาชนชื่นชอบโครงการคนละครึ่งหรือมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้อย่างไร และในช่วงหลังท่ีมีบางร้านไม่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากเกรงว่าจะต้อง
เสียภาษีหากมีรายได้สูงหรือเกนิเกณฑ์ ไม่ทราบว่าจังหวัดสิงห์บุรปีระสบปัญหานีห้รือไม่ อย่างไร และในด้าน
ของธนาคารมีเรื่องของการฝากถอนเงินหรือมีการหมุนเวียนของกระแสเงินตราในด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างไร 

- การกระจายรายได้สู่พ้ืนที่ในแต่ละอ าเภอต าบล มีการกระจายรายได้ของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
คนละครึ่งมากน้อยเพียงใดทั่วถึงหรือไม่ หากไม่ทั่วถึงนั่นเป็นเพราะร้านค้ามีความกังวลในเรื่องของการเสีย
ภาษีหรือไม่ ควรมีการส ารวจและจัดท าเป็นข้อมูลที่ชัดเจน ในด้านของเม็ดเงินที่ประชาชนใช้จ่ายในโครงการ
คนละครึ่ง และจังหวัดสิงห์บุรีเป็นล าดับที่ ๗๖ ของประเทศหรือล าดับที่ ๕๔ ของเมืองรอง หากเปรียบเทียบกับ 
GDP แล้วสิงห์บุรีอาจมีการใช้จ่ายมากกว่าจังหวัดชัยนาทหรอืสุพรรณบุรีก็ได ้ขึ้นอยู่กับขนาดของจังหวดัดว้ย 
โครงการคนละครึ่งเป็นโครงการที่มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงขอทราบความเห็นของภาคเอกชนว่าการใช้จ่ายมี
ความคึกคักและคล่องตัวมากขึ้นจนเกิดผลกระทบดา้นเศรษฐกิจและสังคมหรือไม ่และพร้อมที่จะรองรับการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในช่วงกลางปีมากน้อยเพียงใด 

- เสนอให้มีการสอบถามข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจการคลังในส่วนที่เกี่ยวกับจ านวนประชากร
ของจังหวัดสิงห์บุรีที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เพ่ือจะได้ทราบข้อมูล และจะได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรีบท าการลงทะเบียน ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ท้ัง
ฝ่ายของประชาชนและร้านค้า ในส่วนของร้านค้าท่ีมีข่าวว่าถูกเก็บภาษี เมื่อพิจารณาจากสถิติการเข้าร่วม
โครงการทั้ง ๔ เฟส ปรากฏว่าร้านค้าเข้าร่วมในจ านวนท่ีเพ่ิมขึ้น จึงเห็นว่าน่าจะเป็นกระแสข่าวมากกว่า 
ดังนั้น หากจังหวัดด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบ พร้อมทั้งชี้แจง
ข้อเท็จจริง ไม่ปล่อยให้เป็นไปตามกระแส จะช่วยท าให้ร้านค้าเข้าร่วมโครงการนี้เพิ่มขึ้น จึงขอฝากรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดสิงห์บุรี คลังจังหวัดสิงห์บุรี และธนาคารกรุงไทย ช่วยกันท าให้นโยบายของรัฐบาลสามารถ
เข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้โดยตรง 

- สนับสนุนข้อมูลของประธานหอการค้าในเรื่องของโครงการคนละครึ่ง ซึ่งภาครัฐควรระบุให้ชัดเจน
ว่าผู้ที่มีรายรับเท่าไหร่ถึงจะต้องเสียภาษี ซึ่งจะเป็นผลดีกับร้านค้าขนาดเล็ก ร้านค้าแผงลอย รถซาเล้ง หรือ
รถพุ่มพวง ร้านค้าเหล่านี้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งทั้งนั้นแต่ไม่ได้มีก าไรมาก จึงเห็นควรก าหนดหลักเกณฑ์
การเสียภาษีให้ชัดเจนเพ่ือจะได้เพิ่มจ านวนร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงการให้มีมากขึ้น 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามและชี้แจงเพ่ิมเติม ดังน้ี 
นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ชี้แจงว่า โครงการคนละครึ่งเป็นโครงการที่ดี

มาก ช่วยกระตุ้นและเสริมสร้างเศรษฐกิจให้กับประชาชนและจังหวัดสิงห์บุรี จะเห็นได้จากกิจกรรมต่าง ๆ 
ของจังหวัดสิงห์บุรี อาทิ เทศกาลกินปลา งานวีรชนที่ค่ายบางระจัน หรือตลาดย้อนยุคบางระจันที่ค่ายโพธิ์
เก้าต้น มีประชาชนมาท่องเที่ยวและใช้จ่ายค่อนข้างมาก ร้านค้าส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ถือเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดสิงห์บุรีได้เป็นอย่างดี ในส่วนของข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจการคลังใน
ส่วนที่เกี่ยวกับจ านวนประชากรของจังหวัดสิงห์บุรีที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และ การ
ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่งของรัฐบาลกรณีมีเฟสต่อไป จังหวัดขอรับข้อเสนอแนะไปด าเนินการ 
เพื่อจะได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าร่วมโครงการเพ่ือเป็นการ
สนับสนุนโครงการของรัฐบาลและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดสิงห์บุรีให้ดีขึ้นต่อไป 

นางเกษร จันทริกา คลังจังหวัดสิงห์บุรี ชี้แจงว่า ส าหรับโครงการคนละครึ่งไม่ได้มีแบบประเมิน
โครงการ แต่ได้สังเกตว่าร้านค้ามีความพึงพอใจต่อโครงการนี้เป็นอย่างมาก หลาย ๆ ร้านเมื่อทราบว่าจะมี
โครงการนี้ต่างเตรียมซื้อของเข้าร้าน และในขณะนี้โครงการคนละครึ่งเฟส ๔ ประชาชนต่างใช้จ่ายเกือบ
หมดแล้ว ส่วนในเรื่องของการเสียภาษทีราบมาว่ามีบางร้านไม่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง  

นายสุรพงษ์ วิเวก ผู้จัดการอาวุโส CRM บมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านักงานเขตลพบุรี ชี้แจงว่า 
จากจ านวนร้านค้าธงฟ้าและร้านค้าทั่วไป ส่วนใหญ่จะเป็นบัญชีหลักของธนาคารกรุงไทย เงินหมุนเวียนใน
ธนาคารกรุงไทยมีปริมาณค่อนข้างเยอะ ส่วนเรื่องแบบประเมินความพึงพอใจ ส่วนมากประชาชนที่ได้รับ
โครงการคนละครึ่งมีความพึงพอใจ แต่มีติดขัดในประเด็นที่เห็นว่ารัฐน่าจะให้เต็มจ านวนโดยไม่ต้องให้
ประชาชนออกเงินเองเนื่องจากบางคนไม่มีเงิน จากการลงพื้นที่จะได้รับข้อมูลมาประมาณนี้ ส่วนร้านค้าบาง
แห่งที่มีการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการเนือ่งจากเกรงกลัวภาษีนัน้ ได้มีการชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจในเรือ่ง
มาตรการภาษี ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่บางร้านจะเพ่ิงเสียภาษีเนื่องจากมีรายได้เพ่ิมขึ้น เพราะที่ผ่านมาบางร้าน
จะประเมินรายได้เปน็แบบเหมาจ่ายท าใหเ้สียภาษีน้อย แต่เมื่อเข้ารว่มโครงการคนละครึ่งจะท าให้เห็นรายได้
ที่ชัดเจนขึ้นเนื่องจากจะมีรายการซื้อขายสินค้าที่แสดงในแบบแสดงรายการ ท าให้ร้านค้าต้องเสียภาษีตามที่
มียอดซื้อขายจริง ดังนั้น สิ่งที่ร้านค้าอาจจะต้องพิจารณา คือ ระหว่างยอดขายที่เพ่ิมขึ้นกับการเสียภาษี
เพ่ิมขึ้น แบบไหนจะมีผลประโยชน์ต่อร้านค้ามากกว่ากัน นอกจากนี้ ขอชี้แจงแทนกรมสรรพากรในประเด็น
ของร้านค้าที่ต้องเสียภาษี จากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับทราบมา ร้านค้าที่มีรายได้ ๑.๘ ล้านบาทต่อปี ร้านค้า
ประเภทนี้ต้องจดทะเบียนภาษีมูลคา่เพิ่มเพื่อเสียภาษีและเป็นไปตามระบบ ถ้าร้านค้ามีการจัดท าระบบบญัชี 
สามารถเครดิตภาษีได้ เพราะฉะนั้นจริง ๆ แล้วร้านค้าไม่ไดเ้สียภาษีทั้งหมดรอ้ยเปอร์เซน็ต ์ถ้าเป็นภาษีซื้อใช้
เครดิตได้ เหลือแค่ก าไรจริง ๆ ที่เสียภาษีกับสรรพากร ส่วนร้านเล็กกรมสรรพากรไม่ได้เข้าไปตรวจสอบ 
เพราะมีจ านวนมาก ส่วนใหญ่จะเข้าตรวจสอบร้านที่มีรายได้สูง 

นายวสันต์  เสนานุวัตร เลขานุการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า โครงการคนละครึ่ง 
มีมาสักระยะแล้วและช่วยให้เศรษฐกิจคึกคักพอสมควร แต่พอมาถึงเฟส ๒ และเฟส ๓ จะเริ่มแผ่วลง สาเหตุ
หลักน่าจะเกิดจากราคาสินค้า ราคาเนื้อสัตว์หรือค่าเชื้อเพลิงที่แพงขึ้น ท าให้ค่าครองชีพกระชากขึ้นไป 



๘ 
 
ล่าสุดปุ๋ยก็มีราคาแพงขึ้น สารตั้งต้นวัตถุดิบอย่างเช่นฟอสเฟตก็มีราคาสูงขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว  
ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมประเด็นตอนนี้คือเรื่องค่าแรงขั้นต่ า เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีการประชุมเรื่อง
ค่าแรงขั้นต่ าซึ่งแตกออกเป็น ๒ กลุ่ม ทางด้านนายจ้างยังไม่อยากให้ขึ้น แต่ถ้าไม่ขึ้นลูกจ้างก็อยู่ไม่ได้ จึงขอ
ความกรุณาภาครัฐพิจารณาค่าแรงขั้นต่ า หากเป็นไปได้ขอให้พบกันครึ่งทางต้องช่วยกันคนละครึ่ง โดยอาจ
ขึ้นค่าแรง พร้อมกับที่ลดราคาสินค้าลงมา เพื่อช่วยลดภาระของพนักงานหรือลูกจ้าง หรืออย่างเช่นร้านธงฟ้า
ท่ีควรมีการกระจายร้านให้มีจ านวนมากขึ้น  

ว่าที่ ร.อ. ณัฐพิสิฐ เจริญถิรวิสิฐ ประธานหอการค้าจังหวัดสิงห์บุร ี กล่าวว่า กรณีโครงการคนละ
ครึ่งในส่วนของหอการค้าถือว่ายอดเยี่ยม เพราะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี ซึ่งในส่วนของร้านค้า
เมื่อมีข่าวว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตอ้งเสียภาษี ส่วนใหญ่จะถอยออกมา บางร้านเมื่อทราบข่าวแตย่ังไมไ่ด้
ศึกษาข้อมูลให้ดีก็ไม่อยากเข้าร่วมโครงการแล้ว ฉะนั้นจึงขอให้เจ้าของโครงการในส่วนของจังหวัดได้ท า
ความเข้าใจและชี้แจงข้อมูลในประเด็นของการเสียภาษีหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ร้านค้าต่าง ๆ ได้รับ
ทราบ ส่วนประชาชนควรเปิดกว้างให้สมัครได้มากขึ้น ในส่วนของสินค้าที่มีการขึ้นราคาเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้
เป็นเรื่องของกลไกตลาด อุปสงค์และอุปทาน  

๒) ติดตามงบประมาณโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายประพันธ์ ศรีเดช รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสิงห์บุรี น าเสนอข้อมูลโครงการเงินกู้ 
เพ่ือแก้ปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรีได้รับงบประมาณจ านวน  
๓ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๙๕,๔๐๐.- บาท สรุปรายละเอียดได้ดังนี้  

๒.๑ โครงการธนาคารสัตว์น้ าประจ าหมู่บ้าน (หนองสาหร่าย) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาหารปลาให้แก่ชุมชนมปีลาบริโภค food security และเพื่อให้ชุมชน

รู้จักการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันการบริหารแหล่งน้ าให้อาหารปลาธรรมชาติตามศักยภาพของสัตว์น้ า โดยมี
พ้ืนที่เป้าหมายเป็นแหล่งน้ าหนองสาหร่าย หมู่ท่ี ๔ ต าบลหัวป่า อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน ๘๐ 
ไร ่ได้รับงบประมาณในการด าเนินงาน จ านวน ๑,๐๒๘,๐๐๐.- บาท ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ ได้แก่ 
๑) มีกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการธนาคารสัตว์น้ าหนองสาหร่าย จ านวน ๑ กลุ่ม ๒) มีแหล่งอาหารส ารองแหล่งน้ า
หนองสาหร่ายผลผลิตกุ้ง ปลา ไว้ใช้สอยยามที่เกิดวิกฤต ๓) มีการด าเนินกิจกรรมร่วมโดยใช้แหล่งน้ าเป็น
ศูนย์กลาง มีระเบียบข้อก าหนดของแหล่งน้ า สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ๔) มีสมาชิกแหล่งน้ าหนอง
สาหร่ายมีการระดมหุ้นสมทบหมุนเวียนยืมใช้และมีการบริหารดอกผลต่อไป ส าหรับการด าเนินโครงการ  
มีกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา กุ้งก้ามกรามลงสู่หนองสาหร่าย มีการติดตามผลการด าเนินการทั้งก่อนและหลัง
ปล่อยพันธุ์ปลา กุ้งก้ามกราม โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี มีการตั้งกรรมการ
แกนน ากลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ๑ คณะ และมีการเสวนากลุ่มกรรมการ แกนน า สร้างความเข้าใจ ตลอด
ระยะเวลาด าเนินโครงการ จ านวน ๔ ครั้ง ๆ ละ ๕๐ ราย รวม ๒๐๐ ราย แกนน าขยายผลภายในชุมชน 
ทั้งนี้ ในส่วนของผลิตผล (Output) ประกอบด้วย การปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามจ านวน ๒๘๔,๖๐๐ ตัว และ
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พันธุ์ปลา จ านวน ๒๕๐,๐๐๐ ตัว และผลผลิตกุ้งก้ามกราม ๑๖,๐๐๐ กิโลกรัม มูลค่า ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
และผลผลิตปลา ๘,๐๐๐ กิโลกรัม มูลค่า ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท รวมมูลค่า ๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท และประโยชน์
ที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย การสร้างรายได้ให้กับสมาชิกผู้เข้าร่วมกับกิจกรรมรูปแบบ
ธนาคารสัตวน้ าประจ าหมู่บ้าน และการจัดตั้งกองทุนธนาคารสัตว์น้ า มีเงินหมุนเวียน และมีกิจกรรมร่วม
ต่อเนื่อง สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 

๒.๒ โครงการวิถีชุมชนแม่ลาเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง  
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างชุมชนให้เกิดการอนุรักษ์ปลาช่อนที่เป็นสัญลักษณ์ GI การปล่อยปลา
ช่อนเพ่ือคงความหลากหลายทางธรรมชาติในแหล่งน้ า การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการปล่อยกุ้งก้ามกราม และ
สร้างแหล่งท่องเที่ยว กินปลากินกุ้งที่ทุ่งแม่ลา จังหวัดสิงห์บุรี ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ประกอบดว้ย 
การเกิดจิตส านึกการอนุรักษ์ มีผลผลิตเป็นกุ้งก้ามกรามและปลาช่อน และมีแหล่งท่องเที่ยว ๑ แห่ง พ้ืนที่
เป้าหมายในการด าเนินงาน ได้แก่ แหล่งน้ าล าแม่ลาในอ าเภอเมืองสิงห์บุรี อ าเภออินทร์บุรีและอ าเภอ
บางระจัน ได้รับงบประมาณในการด าเนินงาน จ านวน ๒,๐๔๔,๒๐๐ บาท โดยมีการด าเนินโครงการ 
ประกอบด้วย ๑) การส ารวจข้อมูลทาง  Bio Diversity, Socio Economic ก่อนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า   
๒) กิจกรรมสร้างองค์ความรู้การรับรู้ เรื่องการบริหารจัดการแหล่งพันธุ์กุ้ง กลุ่มผู้มีส่วนร่วม จ านวน ๓ กลุ่ม 
๓) สร้างชุมชนในการอนุรักษ์ล าแม่ลา ๔) กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่ล าแม่ลา จ านวน ๔๕๐,๐๐๐ 
ตัว และปลาช่อน ๔๐,๐๐๐ ตัว และ ๕) รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการฯ และประเมินผล (Social 
Economic) ทั้งนี้ ในส่วนของผลิตผล (Output) ประกอบด้วย ๑) ผลผลิตกุ้งก้ามกรามประมาณ ๙,๘๐๒ 
กโิลกรัม มูลค่า  ๔,๙๐๑,๐๐๐ บาท ๒) ผลผลิตปลาช่อนประมาณ ๒๐ ตนั มูลคา่ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี
อัตรารอด ๑๐% ๓) ประชาชน/เกษตรกรที่ตกงาน ไม่มีที่ท ากิน และชาวประมงพ้ืนบ้านในล าแม่ลามีอาชีพ
ท ากิน และ ๔) มีแหล่งท่องเที่ยวของยังหวัดสิงห์บุรีเพิ่มขึ้น และร้านค้าชุมชนมีรายได้จากนักท่องเที่ยว และ
ประโยชน์ที่ได้รับ (outcome) ประกอบด้วย ๑) สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนที่ตกงานไม่มีที่ท ากิน 
รวมทั้งชาวประมงพ้ืนบ้านในล าแม่ลามีอาชีพท ากิน จ านวน ๒๕๐ ราย ๒) สร้างแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้ง
ส่งเสริมเทศกาลกินปลาประจ าปี ซึ่งมีนักท่องเที่ยว ๖,๐๐๐ คน/ปี และ ๓) สร้างความหลากหลายทาง
ธรรมชาติ (Stocking Diversity) 

๒.๓ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกอุยร่วมกับปลานิลแบบครบวงจร  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้านการประมง เพ่ือลดปริมาณการ

ใช้น้ าใช้น้ า โดยการน าน้ าจากการเลี้ยงปลาดุกอยุไปเลี้ยงปลานลิ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อจัดตัง้วิสาหกจิ
ชุมชน และสร้างเป็นจุดเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุกอุย มีตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการเป็นจ านวนผู้เลี้ยงปลา
ดุกอุยร่วมกับปลานิลแบบครบวงจร จ านวน ๓๐ ราย และสามารถมีการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างเป็นจุดเรียนรู้ 
ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายเป็น ๖ อ าเภอในจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับงบประมาณในการด าเนินงาน จ านวน 
๕๒๓,๒๐๐.- บาท โดยมีการด าเนินโครงการ ได้แก่ ๑) รับสมัครเกษตรกรที่มีความต้องการเพ่ือเข้าร่วม
โครงการฯ ๒) ให้ความรู้แก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในเรื่องการเลี้ยงปลาดูกอุย ปลานิลและการแปรรูป 
๓) ส ารวจข้อมูลสถิติ ๔) สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร พันธ์ปลาดุก ขนาด ๕-๗ เซนติเมตร 



๑๐ 
 
จ านวน ๕,๔๐๐ ตัว พันธุ์ปลานิล ขนาด ๕-๗ เชนติเมตร จ านวน ๒,๐๐๐ ตัว อาหารปลาดกุ (กลาง) จ านวน 
๑๐ กระสอบ และอาหารปลาดุก (ใหญ่) จ านวน ๑๐ กระสอบ/ราย ๕) ให้ค าแนะน าและให้ความรู้เพ่ิมเดิม
๖) รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการฯ และประเมินผล ทั้งนี้ ผลิตผลที่ได้รับ (Output) คือ เกษตรกร
ส่วนใหญ่ เลี้ยงปลาดุกอุย และปลานิลเพ่ือบริโภคในครัวเรือนและแจกจ่าย แตม่ีเกษตรกรบางรายที่ขายปลา
ดกุอุยเป็นแม่พันธุ์ ส่วนใหญ่อยู่ที่หมีบ้านคอนแฝกต าบลทับอา อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีผลผลิต
ปลาดุกอุยประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ กก./ราย ในส่วนของประโยชน์ที่ได้รับ (outcome) คือ มีการรวมกลุ่มเพื่อ
เข้าโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (๑ ต าบล ๑ หมู่บ้าน) 
หมู่บ้านดอนแฝก ต าบลทับยา อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

สมาชิกวุฒิสภามีข้อซักถามและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
- โครงการเงินกู้ของจังหวัดสิงห์บุรีมีทั้งหมดกี่โครงการ ได้รับงบประมาณเท่าไหร่ เพราะโครงการ

ส่วนใหญ่ที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอนุมัติจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจท่ีค่อนข้างยั่งยืน ซึ่งการ
ปล่อยพันธุ์กุ้งพันธุ์ปลานี้ถือว่าตรงเป้าหมาย เพราะเป็นส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนให้มีความ
ยั่งยืน มีความต่อเนื่อง มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะในสถานการณ์ท่ีเกดิการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

- โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุก ปลานิลหรือกุ้ง ได้มีการรวมตัวเป็นแปลงใหญ่หรือไม่ โครงการนี้
เป็นโครงการสร้างเกษตรมูลค่าสูงซึ่งจะเป็นการใช้พ้ืนที่ที่ท าประโยชน์ได้มาก และโครงการนี้มีแนวคิดหรือมี
ศักยภาพเพียงพอที่จะขยายโครงการให้มีขนาดใหญ่หรือเป็นแปลงใหญ่หรือไม่ เพราะที่ผ่านมาพบว่าจะมี
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีมูลค่าที่จะใช้เงินงบประมาณได้ถึง ๓ 
ล้านบาทต่อโครงการ แนวคิดในเรื่องของการปรับพ้ืนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างไร 

- ในส่วนของปลาช่อนแม่ลาถือเป็นสัญลักษณ์ส าคัญที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดสิงห์บุรีมาเป็นระยะ
เวลานาน จังหวัดสิงห์บุรีสามารถวางแผนเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับปลาช่อนแม่ลาได้ 
โดยอาจก าหนดในแผนพัฒนาจังหวัด วางแผนพัฒนาในทุกช่วงเวลา ๕ ปี หรืออาจเป็นแผนพัฒนาพ้ืนที่  
โดยอาจพัฒนาในด้านของการสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ ทั้งนี้ 
จากที่ได้รับฟังข้อมูลโครงการของจังหวัดถือว่ามีความน่าสนใจมาก เพราะสามารถน างบประมาณ ๒ ล้านบาท 
ไปสร้างอาชีพและสร้างรายไดใ้ห้แก่เกษตรกรและคนในพื้นที่ และจะมีโอกาสพัฒนาให้เปน็นคิมอุตสาหกรรม
ประมงน้ าจืดในอนาคตได้หรือไม่  

- ตามที่ประมงจังหวัดได้น าเสนอโครงการที่ด าเนินการตามการปฏิรูปประเทศและการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ล้วนเป็นโครงการที่มีความเกี่ยวข้องเกือบทุกยุทธศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
๒ ๓ หรือ ๔ จึงขอสอบถามว่าผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่มีต่อประชาชนเพ่ิมขึ้นหรือไม่ และมีความยั่งยืน
หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่นการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงปลาดุกอุย และส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์ ยังมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่หรือไม่ หรือโครงการธนาคารสัตว์น้ าประจ า
หมู่บ้าน (หนองสาหร่าย) ที่ได้จัดอบรมให้แก่ประชาชน ๒๐๐ ราย แล้วตั้งกองทุนขึ้นมา ไม่ทราบว่ากองทุนนี้
เพิ่งเกิดขึ้นมาจากโครงการนี้หรือเป็นกองทุนที่มีอยู่แล้ว และทุกวันนี้ยังมีอยู่หรือไม่  



๑๑ 
 

- โครงการที่จังหวัดได้รายงานข้างต้น ถือเป็นหลักส าคัญของการปฏิรูปประเทศและการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ อีกทั้งยังเป็นโครงการที่เกิดจากฐานของประชาชน เป็นความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนและผู้น าชุมชน น าสู่การด าเนินการเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น โดยการสนับสนุนและอ านวย
ความสะดวกจากรัฐ ทั้งงบประมาณหรือองค์ความรู้ เมื่อส าเร็จแล้วยังเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวได้ ทุกภาคส่วนช่วยกันส่งเสริมสนับสนุน นี่จึงถือว่าเป็นหลักประชารัฐและเป็นเรื่องของการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ขอชื่นชมและขอให้ด าเนินการอย่างมั่นคงต่อไป 

- สอบถามเกี่ยวกับโครงการยกระดับแปลงใหญ่ที่มีงบประมาณจ านวน ๓ ล้านบาท ซึ่งทราบมาว่า
จังหวัดสิงห์บุรีไม่ได้รับงบประมาณโครงการนี้เลย จึงขอสอบถามว่าเป็นเพราะเหตุใด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามและชี้แจงเพ่ิมเติม ดังน้ี 
นายนิธิ หวังเจริญรุ่ง รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานจังหวัดสิงห์บุรี ชี้แจงว่า จังหวัดสิงห์บรุี

ได้ขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประมาณ ๕๐๐ 
ล้านบาท แต่ปรากฏว่าได้รับการอนุมัติเงินกู้ เพียง ๕ โครงการ รวมเป็นเงิน ๑๓ ,๖๐๒,๕๒๐ บาท  
โดยเป็นโครงการด้านการประมงจ านวน ๓ โครงการตามที่ได้รายงานไป และอีก ๒ โครงการ คือ โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป “แพะเมืองสิงห์” ได้รับงบประมาณ ๒ ล้านบาท และโครงการ
ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์ปีกแบบยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับงบประมาณ ๗.๖ ล้านบาท  
แต่ต่อมาเกิดการระบาดของโควิด-๑๙ ในระลอก ๒ ท าให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรีไม่สามารถจัดการ
อบรมให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ จึงจ าเป็นต้องขอยกเลิกทั้งสองโครงการไป ดังนั้น จึงมีโครงการที่
ด าเนินการได้เฉพาะของส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรีจ านวน ๓ โครงการ 

นายก้องเกียรติ ปานพรหมมินทร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ส านักงาน
ประมงจังหวัดสิงห์บุรี ชี้แจงว่า ที่ผ่านมามีโครงการแปลงใหญ่เป็นปลาช่อนแม่ลา โครงการนี้เริ่มต้นเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้อยู่ระหว่างการด าเนินการส่งเสริม โดยการ
ส่งเสริมแปลงใหญ่ปีนี้จะเน้นเรื่องการแปรรูปและการได้รับ GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพ่ือเป็นการเพ่ิม
มูลค่าของสินค้า เป็นโครงการเลี้ยงปลาดุกอุยซึ่งเป็นการเลี้ยงเพ่ือยังชีพในอ าเภออินทร์บุรี ซึ่งมีจ านวน
เกษตรกรที่เลี้ยงปลาดุกอุยนาค่อนข้างเยอะ ทางส านักงานประมงจังหวัดจะลงพ้ืนที่ไปส่งเสริม ถ้ามีโอกาส
และเกษตรกรมีความพร้อมก็สามารถน าเข้าเป็นแปลงใหญ่ได้ ในส่วนของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของ
ล าแม่ลา/ปลาช่อนแม่ลา เบื้องต้นเน้นล าน้ าแม่ลา ที่มีความยาวทั้งสิ้น ๑๘ กิโลเมตร คณะกรรมการ GI แจ้งว่า
ถ้าเน้นแค่ล าน้ าแม่ลาจะเกิดอาชีพได้น้อย ดังนั้น จึงเน้นผู้เลี้ยงปลาช่อนแม่ลาด้วย ผู้เลี้ยงสามารถเลี้ยง  
ในพ้ืนที่ของตนเองได้ ในเบื้องต้นล าน้ าแม่ลามีระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร นับจากล าน้ าไปทางซ้าย ๔ กิโลเมตร 
ไปทางขวา ๔ กิโลเมตร ขึ้นข้างบน ๔ กิโลเมตร ลงข้างล่างอีก ๔ กโิลเมตร หากคาบเกี่ยวต าบลไหนให้ถือว่า
ต าบลนั้นที่มีการเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาก็จะได้รับ GI ด้วย แต่ตามโครงการที่ด าเนินการเบื้องต้นจะเป็นการ
ปล่อยปลาช่อนลงสู่ล าน้ าแม่ลา ซึ่งจะแยกส่วนจากแปลงใหญ่โดยแปลงใหญ่จะเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อน
แม่ลาในพื้นที่ GI นั้น ส่วนเรื่องนิคมอุตสาหกรรม ในเบื้องต้นคืออาชีพเกษตรกรรมของผู้เลี้ยงปลาช่อนแม่ลา
ทุกท่านเป็นอาชีพรองล าดับ ๑ ๒ หรือ ๓ เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง อาหารกระสอบมีราคาสูง 



๑๒ 
 
อาชีพหลักเน้นการเกษตรหรือการท านา บางท่านอาจแบ่งบ่อโดยท าเป็นบ่อเล็ก ๆ เพ่ือเลี้ยงปลาช่อนและ
หล่อเลี้ยงค าว่า GI ตอนนี้จึงมีเกษตรกรที่ได้รบัมาตรฐาน GI ทั้งสิ้น ๙ ราย เกรงว่าหากเป็นนิคมอุตสาหกรรม
ต้องใช้เกษตรกรที่มีศักยภาพสูงและมีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง จึงค่อนข้างเป็นห่วง 

นายเจริญ แสงเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี 
ชี้แจงว่า ธนาคารสัตว์น้ าประจ าหมู่บ้านหนองสาหร่าย ได้มีการด าเนินการขอใช้งบประมาณเงินกู้โควิด-๑๙ 
เพ่ือเสริมก าลังการผลิตของธนาคารสัตว์น้ าประจ าหมู่บ้านหนองสาหร่าย ซึ่งได้มีการด าเนินการอยู่แล้ว  
แต่ยังไม่เป็นรูปแบบที่ชัดเจนนัก ส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรีจึงได้ใช้งบประมาณเงินกู้โควิด-๑๙ แทน  
โดยมีเป้าประสงค์ว่าต้องการจะสร้างแหล่งอาหารส ารองในกรณีที่เกิดการระบาดหนักของโควิด-๑๙ และ
ประชาชนไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ ก็จะสามารถใช้ทรัพยากรสัตว์น้ าในหนองสาหร่ายได้ แต่ต่อมา
เมื่อสถานการณ์โควิด-๑๙ ดีขึ้น หนองสาหร่ายจึงกลายเป็นแหล่งน้ าขนาดใหญ่ ๘๐ ไร่ และมีคณะกรรมการ
ประมงประจ าแหลง่น้ าเกดิขึ้นเป็นรปูธรรม โดยเปิดให้มีการตกปลา ท าให้มีรายได้เสริมเข้ามาในกลุ่ม ในส่วน
ของการด าเนินการขอให้ประธานแหล่งน้ าเป็นผู้ชี้แจงต่อไป 

นายอนันต์ ทองประทีป ก านันต าบลหัวป่า และประธานแหล่งน้ าหนองสาหร่าย  กล่าวถึงที่มา
ของโครงการว่าต าบลหัวป่าเป็นต าบลขนาดเล็กมี ๔ หมู่บ้าน มีประชากรประมาณ ๑,๕๐๐ คน มีทรัพยากร
เป็นแหล่งน้ าหนองสาหร่ายทั้งหมด ๑๒๐ ไร่ ในส่วนที่เป็นแหล่งน้ าหนองสาหร่ายมีพ้ืนที่ประมาณ ๘๐ ไร่ 
บริเวณด้านข้างจัดท าเป็นป่าชุมชนขนาดเล็ก มีต้นพยุงประมาณ ๒๐๐ ต้น และมีต้นสะเดาประมาณ ๑,๐๐๐ 
ต้น จุดประสงค์หลักของหนองสาหร่าย คือ ต้องการสร้างแหล่งน้ าไว้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัย
แล้ง เนื่องจากในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมานี้ ต าบลหัวป่าไม่ได้ท าการเกษตรเลยเพราะไม่มีน้ า จนกระทั่งได้มีการ
จัดท าโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนจากพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่เห็น
ความส าคัญของพื้นที่และความเดือดร้อนของประชาชน จึงน างบประมาณที่ได้รับไปจัดท าโรงสูบน้ าพลังงาน
ไฟฟ้าเพ่ือสูบน้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยามาใช้ในการเกษตร โดยเริ่มด าเนินการได้ในปีนี้ ในส่วนของหนอง
สาหร่ายมีการจัดตั้งคณะกรรมการการดูแลแหล่งน้ า เพ่ือดูแลและบริหารจัดการการใช้น้ ารวมถึงสัตว์น้ าใน
แหล่งน้ า จนส านักงานประมงจังหวัดได้เห็นศักยภาพของชุมชน จึงได้เสนอให้จัดท าธนาคารสัตว์น้ า เพื่อเป็น
แหล่งอาหารของชุมชนในภาวะที่เกิดการระบาดรุนแรงของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์
งบประมาณให้ ๑ ล้านบาท ในการจัดพันธุ์ปลาและพันธุ์กุ้ง โดยเป็นพันธุ์ปลา ๒,๕๐๐ ตัว และพันธุ์กุ้ง
ก้ามกราม ๒,๘๔๖,๐๐๐ ตัว โดยได้มีการเปิดบ่อให้ตกปลาตกกุ้งไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมประมาณ 
๒๐๐ คน รายได้ ๒ วัน ประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ยังมีงบประมาณส าหรับป่าชุมชนอีกประมาณ  
๑ แสนกว่าบาท เงินทั้งหมดจะอยู่ในบัญชีของกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน สามารถตรวจสอบได้ สิ่งที่ได้รับ
จากโครงการนี้ คือ การสร้างศักยภาพของชุมชนที่สามารถตอ่ยอดความมั่นคงให้ชุมชน รวมถึงการเสรมิสรา้ง
เศรษฐกิจฐานรากให้แก่ชุมชน คนในชุมชนมีรายได้ มีการเปิดกิจกรรมตกปลาตกกุ้ง มีพ่อค้าแม่ค้ามาขาย
สินค้าในชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้ เป็นอย่างดี สิ่งที่คาดหวังต่อไป คือ ความต่อเนื่อง  
ให้เล็งเห็นถึงความส าคัญ มีการเติมพันธุ์ปลาเติมกุ้งอย่างต่อเนื่องให้กับแหล่งน้ า ให้มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น  
ซึ่งปลามีข้อจ ากัด คือ ในแหล่งน้ าปิดจะไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ จึงขอฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วย



๑๓ 
 
สนับสนุนหากมีแหล่งน้ าธรรมชาติแบบนี้ในแต่ละชุมชน ขอให้ผู้น าชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก านันผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าไปก ากับดูแล เพื่อเป็นการรักษาพ้ืนที่สาธารณะของจังหวัดสิงห์บุรี 

นายปัทพงษ์ สารบรรณ์ เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ชี้แจงว่า ประเด็นของกลุ่มแปลงใหญท่ี่มีนโยบายให้
การสนับสนุนงบประมาณกลุ่มละ ๓ ล้านบาทนั้น ในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรี จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ 
เมื่อครั้งมารับต าแหน่ง ตอนช่วงเริ่มต้นโครงการ มีการน าเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
แต่หลังจากที่มีการด าเนินการไประยะหนึ่งแล้ว มีข้อท้วงติงมาจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ในเรื่องของการเข้าร่วมโครงการว่ากลุ่มจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ท าให้กลุ่มนี้มีความกังวลและ  
ไม่สบายใจ อีกส่วนคือเรื่องของภาษี ส่วนใหญ่ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปก็ขอถอนหมดเลย 
ดังนั้น จังหวัดสิงห์บุรีจึงไม่มีกลุ่มที่ขอรับงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมแปลงใหญ่ตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๓. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของจังหวัด
สิงห์บุรี 

นายเกษมศิษฐ์ วัฒนหิรัญเจริญ พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี น าเสนอข้อมูลการขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มี ๓ หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน ได้แก่ ๑) องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน จ านวน ๑ โครงการ ขอรับการสนับสนุนระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์แบบบ่อบาดาล ขนาด ๒.๕ กิโลวัตต์ และถังพักน้ าขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร จ านวน ๑ ระบบ 
ได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นเงิน ๔๒๓,๐๐๐ บาท ๒) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแป้ง จ านวน ๑ 
โครงการ ขอรับการสนับสนุนระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ชนิดรถเข็น ขนาด ๓๒๐ วัตต์ 
จ านวน ๑๓ ระบบ ได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นเงิน ๒๗๙,๕๐๐ บาท ๓) องค์การบริหารส่วนต าบลพักทัน 
จ านวน ๓ โครงการ ได้แก่ (๑) ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ชนิดรถเข็น ขนาด ๓๒๐ วัตต์ 
จ านวน ๓ ระบบ ได้รับงบประมาณสนับสนุน ๖๐,๐๐๐ บาท (๒) ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด  
๒x๒ เมตร จ านวน ๑ ระบบ ได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ๓) ระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ส าหรับพื้นที่ห่างไกลและถิน่ทุรกนัดารที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงหรือไม่มีไฟฟ้า (Off Grid) ขนาด ๖๐๐ 
วัตต์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท โดยโครงการดังกล่าวข้างต้นอยู่ในขั้นตอนของการ
จัดซื้อจัดจ้าง และยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ  

ในส่วนของการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองทุนฯ จัดสรรกรอบวงเงินให้จังหวัดละ ๒๕ ล้านบาท เปิดให้ยื่นโครงการมา
ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคมถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ตามแผนการด าเนินงาน การคัดแยก และกลั่นกรอง
ข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
เศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้นมุ่งส่งเสริมในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กลุ่มเกษตรที่มี
หน่วยงานราชการรับรอง กลุ่มชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือโรงเรียนในสังกัดของรัฐบาล 
ฯลฯ โดยสามารถยื่นใบสมัครเพ่ือขอรับเงินสนับสนุน ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการท่ี
ตั้งอยู่ในจังหวัดหรือในเขตของผู้ขอรับการสนับสนุน โดยมีส านักงานพลังงานจังหวัดท าหน้าที่ดูแลและให้



๑๔ 
 
ค าปรึกษา โดยผู้ที่จะยื่นรับการสนับสนุนได้จะต้องส่งข้อเสนอโครงการและสมัคร admin กับกองทุน  
ซึ่งส านักงานพลังงานจังหวัดได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้ว ส าหรับ
การเปิดรับสมัครโครงการนั้น ขณะนี้ได้มีการประสานงานและอยู่ระหว่างการจัดเตรียม เอกสารเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จ านวน ๓๔ ราย โดยในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดบูรณาการ (ก.บ.จ.) จะได้มีการพิจารณาโครงการและแจ้งผลไปยังกองทุน เมื่อกองทุน
เห็นชอบแล้วจะส่งผลการด าเนินงานให้กับพลังงานจังหวัด และแจ้งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่ง
โครงการไปเพ่ือขอรับการสนับสนุน โดยจะต้องด าเนินการส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๕ เมื่อกองทุนฯ อนุมัติมาจะแจ้งให้กับท้องถิ่นทราบภายใน ๗ วันผู้ได้รับการสนับสนุนจะต้องไปยืนยัน
กับกองทุนฯ และในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ จึงจะเป็นวันเริ่มโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน  

สมาชิกวุฒิสภามีข้อซักถามและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
- ปัญหาในพ้ืนที่ภาคกลางส่วนใหญ่คือการมีน้ าไหลผ่านในทุกต าบลทุกหมู่บ้าน แต่ประชาชน 

ไม่สามารถน าน้ าเข้าไปในพื้นที่เกษตรของตนเองได้ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจึงเป็นโครงการ
ท่ีมาช่วยให้เกษตรกรแก้ปัญหาการไม่มีน้ า ปัญหาอยู่ที่ว่าจะท าอย่างไรให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกัน 
เพ่ือขอรับการสนับสนุน หรือท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบและเป็นผู้เสนอโครงการ จึงขอฝาก
ทางจังหวัดและพลังงานจังหวัดว่า งบประมาณของกองทุนที่ในแต่ละจังหวัดจะได้รับในวงเงินปีละ ๒๕ ล้าน
บาทนั้น ส่วนใหญ่จังหวัดในภาคกลางจะใช้ไม่หมด ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่ประชาชนไม่มีข้อมูล  
ไม่ทราบรายละเอียดโครงการ หรือไม่มีความรู้ความเข้าใจ หน่วยงานท้องถิ่นที่จะต้องเป็นผู้น าเสนอข้อมูล 
ก็ไม่ทราบเช่นกัน จึงควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรับทราบและสนับสนุนโครงการนี้ ซึ่งจะสามารถช่วยเกษตรกรได้เป็นอย่างดี  

- เสนอให้มีการน าเสนอข้อมูลหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงกองทุนนี้ โดยขอเน้นไปที่เกษตรอ าเภอให้ได้รับรู้ข้อมูลของโครงการนี้ด้วยเพ่ือจะได้
เป็นอีกทางหนึ่งในการกระจายข้อมูล 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามและชี้แจงเพ่ิมเติม ดังน้ี 
นายเกษมศิษฐ์ วัฒนหิรัญเจริญ พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ชี้แจงว่า ได้มีการน าเสนอโครงการและ

รายละเอียดต่าง ๆ ผ่านการประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดมาร่วม
ประชุมในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีผลตอบรับที่ดี ในส่วนของการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ ๑ คน  
ลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในวิสาหกิจชุมชน ในกลุ่มผู้พร้อมใช้น้ าและกลุ่มเกษตร ซึ่งปีนี้มีผลตอบรับที่ดี 
โดยได้แจ้งให้ประชาชนทราบว่า ต้องจัดเตรียมเอกสารให้พร้อม เนื่องจากกองทุนเน้นเรื่องเอกสารมาก  
ส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านการพิจารณาเพราะเอกสารไม่ผ่าน ทางพลังงานจังหวัดได้มีการประสานงานกับท้องถิ่น
จังหวัดจึงท าให้ทราบว่าเกิดข้อติดขัดในเรื่องของการใช้พ้ืนที่ เนื่องจากหากเป็นพื้นที่กับบ่อบาดาลต้องมีการ
จดแจ้งและกองทุนต้องใช้เอกสารฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม ส าหรับระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ถือว่าเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่ง มีอายุการใช้งานนาน ๑๘ ปี ลดต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนด้านพลังงาน  



๑๕ 
 

นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี แสดงความเห็นว่ามีหลายจังหวัดท่ี
สะท้อนเรื่องโครงการพลังงานทดแทน เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือนร้อนเรื่องการขาดแคลนน้ าและมี
ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าสูงมาก ต้องการโซล่าเซลล์มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อน จึงมีประชาชนสนใจ
ขอรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าวเป็นจ านวนมาก แต่ระเบียบของกระทรวงพลังงานท าให้การขอรับการ
สนับสนุนเป็นไปค่อนข้างยาก งบประมาณที่มีให้จังหวัดละ ๒๕ ล้านบาทนั้นส่วนใหญ่จะใช้ไม่หมดและส่งคนื 
ในบางจังหวัดเมื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนดังกล่าวไม่ได้ จึงต้องมาของบประมาณในส่วนของพลเอก 
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านมีงบประมาณอยู่ ดังนั้น จึงขอฝากให้กระทรวงพลังงาน
พิจารณาผ่อนคลายหลักเกณฑ์หรือระเบียบการขอรับการสนับสนุนลงบ้าง เพ่ือจะได้เป็นการช่วยเหลือ
ประชาชน ในส่วนของโครงการคนละครึ่งท่ีผู้ตรวจราชการกระทรวงได้ร่วมกันตรวจบูรณาการ ได้รับการ
สะท้อนมาว่าเป็นโครงการที่ดีมาก ในช่วงแรกที่ผู้ประกอบการไม่ค่อยเข้าร่วมนั้น สืบเนื่องมาจากมีความ
กังวลเรื่องภาษี แต่ได้รับการชี้แจงจากผู้แทนกระทรวงการคลังว่าหากร้านค้ามีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่ต้องเสยี
ภาษี นอกจากนี้ ในส่วนของนโยบายการจัดเก็บภาษีที่รัฐบาลจะมีการปรับขึ้น รวมถึงการขึ้นค่าแรงนั้น 
ในช่วงที่ยังคงมีสถานการณ์โควิด-๑๙ นี้ ภาคเอกชนทุกจังหวัดขอให้รัฐบาลชะลอการปรบัขึน้ภาษีหรือคา่แรง
ขั้นต่ าไว้ก่อน หากสถานการณ์ดีขึ้นแล้วจึงน ามาพิจารณาต่อไป 

๔. สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของจังหวัดสิงห์บุรี 
นายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นดวง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี คนที่ ๑ ชี้แจงว่า สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ของจังหวัดสิงห์บรุี ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นมา จังหวัดสิงห์บุรมีีผู้ตดิเชื้อยืนยัน ๔,๕๙๓ ราย เป็น
ผู้เข้าข่ายสงสัย ๔,๖๘๑ ราย รวมทั้งสิ้น ๙,๒๗๔ ราย การระบาดเป็นอันดับที่ ๗๐ ของประเทศ เสียชีวิต ๑๕ คน 
ลักษณะการระบาดส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในครอบครัว คนใกล้ชิดจากที่ท างาน ส่วนมากเกิดในอ าเภอที่
เป็นชุมชนเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม กลุ่มเสียงสูง คือ เด็กอายุต่ ากว่า ๕ ปี และผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป  
ในช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นมามีแนวโน้มผู้ติดเชื้อสูงขึ้นและคาดการณ์ว่าจะสูงขึ้นในเดือนเมษายนซึ่งเป็น
เดือนที่มีเทศกาลสงกรานต์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้มอบหมายนโยบายเพ่ือรองรับและเตรียม
มาตรการในการป้องกันเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของระบบการรักษาของจังหวัดสิงห์บุรี มีระบบการรักษาครบ
ทุกระบบ ซึ่งในขณะนี้เตียงในโรงพยาบาลมีอัตราการครองเตียงอยู่ที่ร้อยละ ๙๕ จะรับคนไข้สีเหลืองและสี
แดงไว้รักษาในโรงพยาบาล นอกจากนี้ ยังได้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างอ าเภอและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการท า CI ของแต่ละอ าเภอเพ่ือรองรับผู้ติดเชื้อ ส าหรับอัตราการครองเตียงที่ยังสูงอยู่เนื่องจากว่า
เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัว เป็นต้น อีกประเด็นส าคัญของจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งถือ
เป็นเมืองที่ผู้สูงอายุมากที่สุดในประเทศ คือ มีผู้สูงอายุถึงร้อยละ ๒๕ แต่ในสถิติการเสียชีวิตตั้งแต่เดือน
มกราคมเป็นต้นมา มีผู้เสียชีวิต ๑๕ ราย ส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุ มีทั้งผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว
และผู้ที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบ ซึ่งจ านวนผู้ได้รับวัคซีนครอบคลุมข้อมูลประชากรทั้งหมดของสิงห์บุรีอยู่ที่ร้อยละ 
๘๓ ส าหรับการรับวัคซีนเข็ม Booster เข็มที่ ๓ ซึ่งจะได้รับอย่างต่อเนื่อง มีการตั้งเป้าหมายไว้ว่าทุกอ าเภอ
ต้องได้รับวัคซีน ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนายอ าเภอจะไปถึงบ้านเพ่ือน าเข้าสู่ระบบการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล 



๑๖ 
 
และรพ.สต. ท าให้ประชาชนมีการเข้าถึงวัคซีนได้ง่ายขึ้น การฉีดวัคซีนเข็ม Booster ในกลุ่ม ๖๐๘  
จะด าเนินการฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ ๖๐ ซึ่งในขณะนี้แต่ละอ าเภอมีข้อมูลการได้รับวัคซีนประมาณร้อยละ 
๓๐-๔๐ ในส่วนของการป้องกันและควบคมุโรค เพื่อให้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและวถิีชีวิตของประชาชนท่ี
ดีขึ้นภายใต้สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยจะเน้น V-U-C-A ตามมาตรการของ
นายกรัฐมนตรีที่ได้มอบหมายไว้ และจะได้มีการตรวจ ATK ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ จังหวัด
สิงห์บุรียังได้รับการสนับสนุนจากวัดต่าง ๆ ในพ้ืนที่เพ่ือจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามส าหรับการดูแลรักษา
ผู้ป่วย รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด  

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวชื่นชมการด าเนินงานและการบริหาร
จัดการสถานการณ์ของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในจังหวัดสิงห์บุรีว่าเป็นการด าเนินงาน
ที่ดีและมีความเข้มแข็งมาก พร้อมทั้งฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันโรคดังกล่าวในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ที่ก าลังจะมาถึงซึ่งอาจจะท าให้มีจ านวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมสูงขึ้น พร้อมนี้ได้แนะน าและเชิญชวน
ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีให้เข้าร่วมกลุ่มไลน์ สว. พบประชาชน จังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือเป็นช่องทางสื่อสาร
ระหว่างสมาชิกวุฒิสภากับประชาชน โดยสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และรับทราบ
ข่าวสารที่น่าสนใจ เช่น มติ ครม. ผลการประชุมวุฒิสภา และภารกิจของวุฒิสภา เป็นต้น  

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง ในฐานะประธานคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน กล่าวว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๒ ปีแล้ว ในช่วงเวลานั้นสมาชิกวุฒิสภาไม่สามารถลงพื้นที่พบประชาชน
ได้ ด้วยมีมาตรการที่ค่อนข้างจ ากัด จึงได้สร้างกลุ่มไลน์จังหวัดขึ้นมา เพ่ือเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่าง
สมาชิกวุฒิสภาและประชาชน ซึ่งประชาชนในกลุ่มไลน์จะได้รบัทราบข้อมูลขา่วสารส าคัญ ๆ รวมทั้งสามารถ
แสดงความเห็นได้ และหากเป็นเรื่องที่วุฒิสภาสามารถรับเรื่องมาด าเนินการได้ ก็จะด าเนินการให้ตาม
กระบวนการกลไกวุฒิสภา หรืออาจด าเนินการผ่านทางกรม กระทรวง หรือส่งหนังสือเรียนนายกมนตรีผ่าน
ทางส านักงานปลัดนายกมนตรี และจะได้มีการติดตามประสานงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ วุฒิสภายังมี
เว็บไซต์ส าหรับรับเรื่องร้องเรียนท่ีประชาชนสามารถเข้าไปดูความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนของตนเองได้ว่า 
มีการด าเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างมาก  

๕. ประเด็นอื่น ๆ ในพ้ืนที่ 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล กรรมการ สอบถามเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชนทั้ง ๖ อ าเภอในจังหวัดสิงห์บุรีว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ทั้งในเรื่องของปัญหายาเสพติด
และความมั่นคง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของเยาวชน  

นายปัญญา ใช้เฮง นายอ าเภอเมืองสิงห์บุรี ชี้แจงว่าปัญหาในเรื่องความปลอดภัย ความมั่นคงใน
ชีวิตและทรัพย์สินของทั้ง ๖ อ าเภอในจงัหวัดสิงห์บรุีมีไมม่าก อาจจะมีปัญหาเรื่องความยากจนเกี่ยวเนื่องกบั
การขาดที่ดินท ากิน โดยที่ดินจะเป็นที่เช่า ดังนั้น การจะขุดสระน้ าในพ้ืนที่ของตนเองจึงท าได้ยาก จังหวัด
สิงห์บุรีเป็นเมืองน่าอยู่ เป็นเมืองสะอาด ในประเด็นของยาเสพติดมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีโครงการ  
To Be Number One จังหวัด และ To Be Number One อ าเภอ เช่น อ าเภอบางระจัน และอ าเภอเมือง



๑๗ 
 
สิงห์บุรี ซึ่งได้ไปประกวดในระดับภาคกลาง แต่ยังไปไม่ถึงระดับประเทศ ได้ใช้กลไกตรงส่วนนี้ช่วยด้วย  
นอกจากนี้ยังมีกองทุนแม่ของแผ่นดิน คนที่เสพจะเข้าสู่การบ าบัดในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด 
(Narcotics Information System for Province Agency: NISPA) ร่วมกับสาธารณสุข ปัญหาการจับกุม 
ในจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทองอาจจะเป็นพ้ืนที่พักบ้าง ส่วนใหญ่ที่มีข่าวมักจะถูกจับกุมในพ้ืนที่จังหวดั
สิงห์บุรี เนื่องจากตามเส้นทางสายเอเชีย ๓๒ จะไม่ค่อยมีทางกลับรถหรือทางแยก ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ผู้บริหารของจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการบูรณาการการท างานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
ชีวิตและทรัพย์สิน และยังมีโครงการของกระทรวงต่าง ๆ ที่ลงในพ้ืนที่ ทั้ง  ปปส. ภาค ๑ ที่มีการให้ทุน
ประกอบการท ามาหากินให้แก่คนที่ผ่านการบ าบัดยาเสพติด ทางอ าเภอได้ช่วยสนับสนุน และใช้กลไกของ
กองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งกองทุนการพัฒนาหมู่บ้านด้วย 

ในช่วงท้ายของงาน ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้กล่าวปิดกจิกรรม
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง ณ จังหวัดสิงห์บุรี โดยสรุปว่า ในนามของวุฒิสภา 
ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรี  
ทุกท่าน นายอ าเภอ องค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน ผู้น าท้องถิ่น และสื่อมวลชนทุกท่าน  ที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมในวันนี้ ข้อมูลที่ได้รับฟังในวันนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการน าไปประกอบการท างานของ
วุฒิสภา ซึ่งจะได้มีการสื่อสารระหว่างกันต่อไป โดยส่วนตัวมีความชื่นชอบจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งถือว่าเป็นเมือง
เกษตรกรรมขนาดเล็ก อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีผู้สูงอายุมากที่สุด ซึ่งแสดงว่าจังหวัดสิงห์บุรีมีสิ่งแวดล้อม  
มสีภาพภูมิอากาศ และสถานที่ท่ีอุดมสมบรูณ์ แต่ในบางเรื่องที่จังหวดัสิงหบ์ุรยีังขาดอยู่อาจเปน็ไดว้่าเกิดจาก
การที่ยังไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ หรือรัฐบาลอาจเห็นว่าจังหวัดสิงห์บุรีได้รับงบประมาณที่เพียงพอ
แล้ว หรือบางโครงการอาจไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรก็เป็นได้ ดังนั้น ในฐานะวุฒิสภาจะน าข้อมูล
เหล่านี้ไปพิจารณาและเสนอแนะไปยังรัฐบาลตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป โอกาสนี้ ขอขอบคุณ 
ทุกภาคส่วนของจังหวัดสิงห์บุรีส าหรับกิจกรรมในวันนี้  

จากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา ได้มอบ
อุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่ อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายจักราวุธ กรสิทธางกูร  
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกระทุ่มปี่ และตัวแทนนักเรียน เป็นผู้รับมอบ 

 ส าหรับประเด็นความคิดเห็นของผู้แทนภาคประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้น าเสนอในครั้งน้ี  
มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร “ตารางสรุปข้อมูลการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง จังหวัดสิงหบ์ุรี” (ตามแนบ) 

 จากน้ัน เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์แปลงใหญ่ ต าบลทับยา อ าเภออินทร์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร 
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และ
คณะสมาชิกวุฒิสภา เดินทางลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์
แปลงใหญ่ ต าบลทับยา อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการ



๑๘ 
 
จังหวัดสิงห์บุรี นางศิริลักษม์ เหมาะพิชัย นายอ าเภออินทร์บุรี นายปัทพงศ์ สารบรรณ์ เกษตรจังหวัดสงิหบ์รุี 
นายสุวิทย์ เผือกจีน ผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท และนายชูศักดิ์ เพ็ชร์พูล ประธานวิสาหกิจ
ชุมชนข้าวอินทรีย์ล าแม่ลา ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการด าเนินการของวิสาหกิจชุมชนข้าว
อินทรีย์แปลงใหญ่ โดยสรุปได้ว่า วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์แปลงใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกรที่รวมกลุ่มกัน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ ด้วยวิถีธรรมชาติแบบดั้งเดิม เพ่ือให้ระบบนิเวศมีความสมดุลระหว่างการผลิต
ข้าว ปลา อาหาร ข้าวหอมแม่ลาเป็นข้าวหอมมะลิที่ปลูกตามโครงการแมล่าโมเดลที่ตอ้งการฟื้นฟูล าแมล่าให้
กลับคืนสู่สภาพที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยข้าวปลาอาหารให้สมกับค าว่าแม่ลาปลามัน ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวให้มีคุณภาพ ปลอดภัยจนถึงระบบอินทรีย์ ฟ้ืนฟูล าน้ าแม่ลาให้สวยและใส อุดม
สมบูรณ์ด้วยผัก ปลา อาหารและพันธุ์ไม้น้ า และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
ได้น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อความยั่งยืน อาทิ ๑) ปฏิทินการปลูกข้าว โดยการใช้ข้อมูลจาก
ปฏิทินการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ และแอปพลิเคชัน Rice เวลา มาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของเกษตรกรต าบลทับยา เมื่อได้ผลดีแล้วจึงถอดองค์ความรู้ มาจัดท าเป็นปฏิทินการปลูกข้าวพร้อมจัดท า
แบบบันทึกข้อมูลการปลูกข้าวให้สมาชิก ๒) การต่อยอดการวิจัย โดยน าผลงานวิจัยของหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มาต่อยอดในการพัฒนาการผลิตสายพันธุ์ข้าวชนิดใหม่ คือ พันธุ์ปิ่นเกษตร มาปลูกในพ้ืนที่ 
จ านวน ๑๑ ราย พ้ืนที่ ๒๐๐ ไร่ มีการแบ่งพ้ืนที่กันท าเพื่อป้องกันการเกิดพันธุ์ปน และทดลองสีเป็นข้าวสาร
และข้าวกล้อง พบว่า มีความหอมและนุ่ม จุดเด่นพบว่า ต้นทุนต่ า ต้านทานเพลี้ยกระโดดได้ดี ผลผลิตสูง 
และ ๓) เทคโนโลยี นวัตกรรม เครื่องจักรกลในการพัฒนาการผลิต โดยน าเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์มาช่วย  
ท าให้ลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ลงเหลือ ๘-๑๐ กิโลกรัม เป็นการลดต้นทุนการผลิต และต้นข้าว 
ไม่หนาแน่นเกินไป แสงแดดส่องทั่วถึง ข้าวเจริญเติบโตดี  
 โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวชื่นชมประชาชนในพ้ืนที่ต าบลทับยา อ าเภออินทร์บุรี ที่มี
ความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาด้านการเกษตร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ จนสามารถรวมตัวกันเป็น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์แปลงใหญ่ และประสบผลส าเร็จในการเพ่ิมมูลค่าของการผลิต สินค้า  
มีคุณภาพดีและสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้น รวมถึงการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้  
เพื่อความยั่งยืน 

 เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณพนังกั้นน้ า แม่น้ าเจ้าพระยา อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง น าโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร 
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมด้วย
คณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยและพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสรุปได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เกิดเหตุการณ์พนังเขื่อนป้องกัน
น้ าพัง ส่งผลให้น้ าไหลเข้าท่วมพ้ืนที่หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ ต าบลอินทร์บุรี อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
อย่างรุนแรงและรวดเร็ว ระดับน้ าสูงจากพ้ืนปกติ ๑.๕ – ๒ เมตร ในระยะเวลาแค่ ๒-๔ ชั่วโมง ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งปกติแล้วบริเวณที่เป็นพนังกั้นน้ าจะเปิดเป็นช่องทางให้ประชาชนสัญจรได้ และเมื่อเข้าสู่
ฤดูฝนจะท าป้องกันเป็นอย่างดี โดยช่องทางเปิดดังกล่าว กรมโยธาธิการและผังเมืองจะด าเนินการก่อสร้างระบบ



๑๙ 
 
ป้องกันน้ าท่วมเป็นระยะทางยาวประมาณ ๔ กิโลเมตร เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันปัญหาน้ าท่วม 
ในพ้ืนที่บริเวณที่ติดกับแม่น้ าในอ าเภออินทร์บุรีได้อย่างถาวร  
 โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานและประชาชนในพ้ืนที่  
พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร ๕ กิโลกรัม ชุดตรวจ ATK หน้ากากอนามัย ยาฟ้าทะลายโจร 
และยาหม่องน้ า ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ จ านวน ๒๐ ครัวเรือน และมอบชุดตรวจ ATK ให้กับผู้แทนจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล พร้อมให้ก าลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย  

๘. ผลการด าเนินงาน 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ 
 - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้   ๗๐ คน 
 - จ านวนผู้เขา้ร่วม  ๑๑๕ คน  
 แบ่งออกเป็น  

ประชาชนทัว่ไป เด็ก-เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียน 

ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั ผู้แทนหนว่ยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ      

 กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมโครงการ จ านวน ๑๑๕ คน ประกอบด้วย 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สิงห์บุรี ส านักงานจังหวัดสิงห์บุรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี คลังจังหวัดสิงห์บุรี ผู้จัดการ
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี ประมงจังหวัดสิงห์บุรี พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี 
นายอ าเภอเมืองสิงห์บุรี นายอ าเภออินทร์บุรี นายอ าเภอบางระจัน นายอ าเภอค่ายบางระจัน นายอ าเภอ
พรหมบุรี นายอ าเภอท่าช้าง และผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกระทุ่มปี่  
 ๒. หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ ประธานหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดสิงห์บุรี เลขานุการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี  
 ๓. ผู้แทนชุมชน อาทิ นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี รองนายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน  
 ๔. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ข่าว ได้แก่ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี นายก
สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสิงห์บุรี ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท และสถานี
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ TNN๑๖ 
 ๘.๒ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
และได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
ภารกิจของวุฒิสภา พร้อมทั้งได้รับทราบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการด าเนินงานของจังหวัดสิงห์บุรี 
และได้ร่วมแสดงความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ 



๒๐ 
 
 ๘.๓ เชิงเวลา 
   เหมาะสม ไม่เหมาะสม  อื่น ๆ .......................... 
 

  ๘.๔ งบประมาณด าเนินการ 
   เพียงพอ/เหมาะสม ไม่เพียงพอ 
 

------------------------------------ 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ประมวลภาพโครงการสมาชิกวุฒสิภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕  

ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น ๕ จังหวัดสิงหบ์รุี 
 
ช่วงเชา้ 

     
 

   

   

   

   



๒๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 

  

   
 

 
 

 

 

 

 

  



๒๓ 
 

ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์แปลงใหญ่ ต าบลทับยา อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุร ี

 
 

 

  
 

 

   

   

   

   



๒๔ 
 

ช่วงบ่าย เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณพนังกั้นน้ า แม่น้ าเจ้าพระยา อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
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